

Số: 2783/UBVĐXH13

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2014

V/v Trả lời kiến nghị cử tri
gửi đến kỳ họp thứ sáu

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

31/3

Thực hiện Nghị quyết liên tịch 525/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Căn cứ vào bản tổng hợp kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 của Ban dân nguyện gửi đến Ủy ban về các vấn đề xã hội, Ủy ban trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 như sau:

1. Về Luật người cao tuổi

- Kiến nghị liên quan đến điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người đủ 80 tuổi; xem xét sửa đổi khoản 2, Điều 17 theo hướng hạ độ tuổi người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội xuống 75 tuổi.

Để ban hành được chính sách này Đảng, Nhà nước đã cố gắng, nỗ lực để đảm bảo các chế độ, chính sách thông qua việc tôn vinh, phát huy và chăm sóc đối với người cao tuổi. Tuy nhiên, do điều kiện đất nước còn nghèo, nhiều khó khăn, khả năng tài chính nhà nước chưa thể đảm bảo để trợ cấp hàng tháng cho tất cả người cao tuổi, vì vậy, cho đến nay mới chỉ quy định chế độ này cho người từ đủ 80 tuổi trở lên và không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. Ủy ban về các vấn đề xã hội ghi nhận kiến nghị của cử tri đồng thời sẽ nghiên cứu, tiếp thu trong thời gian tới.

2. Về dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

- Đề nghị xem xét, sửa đổi theo hướng mở rộng chế độ được hưởng BHXH tự nguyện như chế độ BHXH bắt buộc, để tạo sự công bằng giữa những người tham gia BHXH.

Vấn đề này sẽ được nghiên cứu, trong quá trình soạn thảo, thẩm tra, ban hành Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Mặt khác, do đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là người lao động làm việc ở khu vực phi chính thức, do đó, trong điều kiện hiện nay, việc thiết kế chế độ hưởng BHXH tự nguyện chỉ bao gồm chế độ hưu trí và tử tuất là phù hợp với bản chất của loại hình bảo hiểm xã hội, phù hợp với đối tượng và có tính khả thi. Việc mở

rộng các chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động đối với người tham gia BHXH tự nguyện là rất khó khăn, phức tạp và không có tính khả thi về tổ chức thực hiện chính sách, chế độ, thủ tục. Mặt khác, cũng dễ dẫn đến tình trạng lợi dụng Quỹ như kinh nghiệm tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế (một bộ phận người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện là những người chỉ khi ốm đau, bệnh tật mới mua bảo hiểm y tế).

- Kiến nghị về tuổi nghỉ hưu, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, mất cân đối Quỹ bảo hiểm xã hội...

Sẽ được nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình soạn thảo, thẩm tra, ban hành Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) trong thời gian tới. Riêng về vấn đề bảo đảm cân bằng Quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn là một trong những nội dung trọng tâm của việc sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội. Việc mất cân bằng quỹ BHXH chịu tác động của nhiều yếu tố ảnh hưởng (mức hưởng, điều kiện đóng – hưởng bảo hiểm xã hội...) ngoài ra còn phải cân nhắc toàn diện nhiều vấn đề chính sách khác như điều kiện sức khỏe của người lao động, vấn đề giải quyết việc làm, yếu tố dân số “vàng” và cải cách hành chính... Do vậy, Quốc hội và các cơ quan hữu quan sẽ xem xét, cho ý kiến kỹ đối với quy định này trong quá trình xây dựng Luật bảo hiểm xã hội để đảm bảo đưa ra một phương án có tính khả thi, hiệu quả cao.

3. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

- Đề nghị “sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm y tế theo hướng cho phép người có thể bảo hiểm y tế được khám, chữa bệnh vào ngày thứ bảy và Chủ nhật như thường ngày nhằm tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người dân khi bị bệnh, góp phần gia tăng thêm số người tham gia bảo hiểm y tế toàn dân”.

Hiện tại các bệnh viện trung ương và địa phương đang thực hiện khám, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả Thứ bảy và Chủ nhật.

4. Về giám sát:

- Đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện luật, pháp lệnh do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành vì luật, pháp lệnh ban hành nhiều nhưng chậm được hướng dẫn thi hành; cụ thể Luật người cao tuổi, chậm có văn bản hướng dẫn gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện ở địa phương nhất là những chính sách hỗ trợ, chính sách ưu đãi khi mua vé máy bay, đi du lịch, khám chữa bệnh....

Ủy ban về các vấn đề xã hội hàng năm có chương trình giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách, tuy nhiên việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh còn chậm so với yêu cầu, trong thời gian tới Ủy ban sẽ tăng cường giám sát các bộ, ngành về vấn đề này để luật và pháp lệnh sớm đi vào cuộc sống.

- Đề nghị Quốc hội giám sát việc ban hành văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trái với quy định pháp luật không? Vì ngành có quy định bắt buộc người bệnh ký tên trong khi bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, bại liệt.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là đơn vị sự nghiệp, không có chức năng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đối với thủ tục ký xác nhận thanh toán ra viện thì Bộ y tế đã quy định tại Quyết định số 3455/QĐ-BYT ngày 16/9/2013 về việc Ban hành mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó nêu rõ chữ ký kê khai chi phí khám chữa bệnh có thể là chữ ký của người bệnh hoặc đại diện người bệnh hoặc chữ ký của bố, mẹ, người giám hộ của người bệnh trong trường hợp người bệnh là trẻ vị thành niên. Do vậy, nếu cán bộ y tế hoặc bảo hiểm xã hội yêu cầu như trên là trái với quy định pháp luật. Trường hợp bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, bại liệt như nêu ở trên thì đại diện gia đình người bệnh có thể ký hộ và ghi rõ quan hệ với bệnh nhân.

- Tăng cường giám sát việc quản lý giá và chất lượng các loại thuốc tân dược phục vụ cho công tác chữa bệnh cho bệnh nhân.

Ủy ban về các vấn đề xã hội đang triển khai thực hiện giám sát việc thi hành Luật dược, trong đó có giám sát việc quản lý giá và chất lượng các loại thuốc tân dược phục vụ cho công tác chữa bệnh cho bệnh nhân.

- Cử tri đề nghị Quốc hội khi giám sát cần đánh giá thấu đáo hơn về các bất cập và có chính sách phù hợp hơn để công tác giảm nghèo thật sự hiệu quả

Về vấn đề này, Quốc hội đã có Nghị quyết về chương trình giám sát trong đó có giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 – 2012, tháng 9/2013 Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập Đoàn giám sát và giao Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội chủ trì giúp Đoàn giám sát triển khai nội dung, kế hoạch giám sát, báo cáo kết quả giám sát để Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào phiên họp tháng 4/2014, dự kiến báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội (tháng 5/2014). Với trách nhiệm được giao Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội đã triển khai thực hiện đúng kế hoạch, nội dung giám sát trong đó có giám sát về những nội dung mà cử tri đề nghị, đến nay Thường trực Ủy ban

đang hoàn tất dự thảo báo cáo kết quả giám sát để chuẩn bị báo cáo và xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Xin trân trọng gửi đến quý cơ quan để làm cơ sở trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh nhà.

TM. ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
KT. CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân nguyện;
- Chủ nhiệm UB (để báo cáo);
- Lưu HC, CVĐXH.

Epas: 18939



Đỗ Mạnh Hùng